



CXJCTS1

5วัน 3คืน บินดึก กลับเช้า

ฮอกไกโด โนโบริเบทสึ

เข็ดอินเกาะเหนือเมืองซัปโปโร นั่งกระเช้าชมภูเขาไฟโชวะ สัมผัสบรรยากาศแบบตะวันตก
ที่คลองโอตารุ นมัสการขอพรศาลเจ้าฮอกไกโด พักโรงแรมริมทะเลสาบไทยะ
กินบุฟเฟ่ต์ซาปู แชออนเซ็น ซัปโปทานุจิโคจิ ชูชุกิโนะ

ฟาร์มหม้อฮอกไกโด

ศาลเจ้าฮอกไกโด

เนินแห่งพระพุทธเจ้า

เที่ยวเต็ม ไม่มีอิสระ

เที่ยวคุ้มเก็บครบทุกไฮไลท์

คอนเฟิร์มออกเดินทาง ทุกพีเรียด 2 ท่านขึ้นไป

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2568

ราคาเริ่มต้น

33,899

โรงแรม ไกล่แหล่ง ซัปโป

อาหาร 9 มือ

FREE! กระเป๋าผ้า

FREE! น้ำดื่ม

ฟักออนเซ็น 1 คืน

เมนูพิเศษ

บุฟเฟ่ต์ซาปู / ไรเซนลาฮอกไกโด

ซัปโปโร-ปอนรกโนโบริเบทสึ-กระเช้าอุสึซัง-ภูเขาไฟโชวะ-ฟาร์มหม้อฮอกไกโด-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-ศาลเจ้าฮอกไกโด-ซัปโปมิตซุย-ชูชุกิโนะ-ทานุจิโคจิ-ฟักออนเซ็น-บุฟเฟ่ต์ซาปู

- ✓ ขึ้นกระเช้าชมวิวภูเขาไฟโชวะชินซัน , ชมฟาร์มหม้อฮอกไกโด
- ✓ เข้านมัสการศาลเจ้าฮอกไกโด , เนินเขาพระพุทธเจ้า
- ✓ สัมผัสบรรยากาศแบบตะวันตก คลองโอตารุ , ชมนาฬิกาไอน้ำโบราณ
- ✓ เดินเล่นถนนซาโกมาจิ , พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
- ✓ ซัปโปทานุจิโคจิ ชูชุกิโนะ , มิตสึเออาท์เล็ท
- ✓ อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ซาปู / เซ็ตปลาฮอกไกโด
- ✓ พักโรงแรม เมืองริมทะเลสาบไทยะ แชออนเซ็น 1 คืน / พักซัปโปโรไกล่แหล่งซัปโป 2 คืน
- ✓ บินกลางคืน - กลับเช้า (บริการอาหารร้อนบนเครื่องไป-กลับ และ น้ำหนัก 20กก./ท่าน)



กำหนดการเดินทาง: ตุลาคม - พฤศจิกายน 2568

CXJCTS1 ฮอกไกโด โนโบริเบทสึ โอตารุ 5วัน 3คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ บิน XJ (OCT-NOV 25)

หน้า 1





Check in Japan

CXJCTS1

ฮอกไกโด โนโบริเบทสึ โอตารุ 5วัน 3คืน
เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ บิน XJ

เส้นทางการบิน	เที่ยวบิน	เวลาออก-เวลาถึง	ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ
ดอนเมือง-ซิดเซ (DMK-CTS)	XJ620	02.00-10.40	6 ชั่วโมง 40 นาที เวลาที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าที่ไทย 2 ชม.
ซิดเซ-ดอนเมือง (CTS-DMK)	XJ621	11.30-17.40	6 ชั่วโมง 10 นาที

กรณีลูกค้ามีซื้อตั๋วภายในประเทศ กรุณาสอบถามคอนเฟิร์มตารางการบินกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
เที่ยวบิน, ราคาตั๋วและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมีต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า

วันที่	รายการท่องเที่ยว	รายละเอียดอาหาร (9 มื้อ)			โรงแรมที่พัก หรือเทียบเท่า
		เช้า	เที่ยง	เย็น	
1	สนามบินดอนเมือง (23.00 น.)	-	-	-	✈ บริการเช็ดอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง
2	สนามบินซิดเซ XJ620 DMK-CTS (02.00-10.40) - กระเช้าลอยฟ้าอูสุซัง - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล	-	☘	🦀 บุฟเฟต์ ชาบู	TOYA HANABI HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3	หุบเขานรกจิกอกูดานิ - ซัปโปโร - เนินพระพุทธรเจ้า - มิตซุย เอาท์เล็ต	☘	☘	×	REMBRANDT STYLE SAPPORO HOTEL 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4	เมืองซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด - Duty Free - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - หอนาฬิกาไอน้ำ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - ย่านช้อปปิ้งซูซุกิโนะ	☘	☘ เช็ด ปลาออกกะ	×	REMBRANDT STYLE SAPPORO HOTEL 3 ดาว หรือเทียบเท่า
5	สนามบินซิดเซ- สนามบินดอนเมือง XJ621 CTS-DMK (11.30-17.40)	☘	×	×	✈ บริการเช็ดอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง

วันแรก สนามบินดอนเมือง

23.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIR ASIA X โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

AIR ASIA X (XJ)
AIRBUS A330-300

- ✈ เครื่องลำใหญ่ 377 ที่นั่ง
- ✈ บริการอาหารร้อน ไป-กลับ
- ✈ น้ำดื่มกระป๋อง 20 กิโลกรัม

เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนขึ้นเครื่อง
ดังนั้นผู้โดยสารจำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที

ตัวเครื่องบินเป็นตัวอย่างสำหรับคณะทัวร์ ระบบของสายการบินจะทำการแอดมิตที่ ซึ่งไม่สามารถเลือกหรือเลือกรู
ที่นั่งได้หากลูกค้าต้องการเลือกรูที่นั่ง ทางสายการบินมีบริการอัพเกรดที่นั่ง (ค่าบริการเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด)





วันที่สอง สนามบินชิโตเสะ – กระเช้าลอยฟ้าอุสุซัง - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล
02.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ620
มีบริการอาหารเช็ดบนเครื่องบิน+น้ำดื่ม (1)

**ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 6 ชั่วโมง เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง
กรุณาปรับเปลี่ยนนาฬิกาของท่าน เพื่อความสะดวกต่อการนัดหมาย**

10.40 น. เดินทางถึงสนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านขึ้นรถโค้ช
ปรับอากาศ พาท่านเดินทางสู่ฮอกไกโด

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (2)
หลังรับประทานอาหารเที่ยง นำท่านเดินทางสู่ กระเช้าลอยฟ้าอุสุซัง กระเช้าลอยฟ้าแห่งนี้เปิดให้บริการตลอดทั้งปี
โดยในแต่ละฤดูกาลก็จะให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและวิวทิวทัศน์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดู ทั้งต้นไม้เขียวชอุ่มใน
ฤดูร้อน ใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง และความขาวโพลนของหิมะในฤดูหนาวหลังจากหิมะตก เป็นสถานที่ที่
ผสมผสานระหว่างความงามของธรรมชาติ และความตื่นตันทึ่งของการขึ้นภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่ พาท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่
ยอดเขาอุสุ ที่ระดับความสูงประมาณ 723 เมตร (2,372 ฟุต) เพื่อชมวิวที่สวยงามแบบพาโนรามาจากจุดชมวิว
ด้านบน และยังสามารถมองเห็นทะเลสาบโทยะ และภูเขาโซวะชินซันได้จากด้านบนจุดชมวิวนี้อีกด้วย



กระเช้าลอยฟ้าอุสุซัง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มหมีสีน้ำตาล เป็นฟาร์มที่ตั้งอยู่ที่เมือง โนโบริเบทสึ ในจังหวัดฮอกไกโด(Hokkaido)
ซึ่งหมีสีน้ำตาลนั้นนับเป็นหมีที่มีถิ่นกำเนิดที่เกาะฮอกไกโดและที่ไซบีเรีย ฟาร์มแห่งนี้นอกจากจะเป็นสถานที่เพาะพันธุ์
และอนุรักษ์หมีสีน้ำตาลแล้ว ยังเป็นเหมือนสวนสัตว์ มีจุดให้ชมลูกหมีสีน้ำตาลอย่างใกล้ชิดผ่านกระจกใสกัน และยัง
สามารถให้อาหารหมีที่โตเต็มวัยได้ ในระหว่างการให้อาหารท่านจะได้ชมลีลาการขออาหารจากน้องหมีสีน้ำตาล
เหล่านี้ รวมถึงได้ชมอริยาบถ ชีวิตประจำวันของน้องหมี แต่ถ้าการให้อาหารยังไม่พอ ที่ฟาร์มแห่งนี้ยังมีห้อง
สังเกตการณ์ใกล้ชิด หรือที่เรียกว่า “กรงมนุษย์” ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดกับน้องหมี มองหมีสี
น้ำตาลเดินผ่านไปผ่านมาใกล้ๆ รวมถึงสัมผัสเสียงและกลิ่นของหมีผ่านรูระบายอากาศเล็กๆอีกด้วย ที่ฟาร์มแห่งนี้
นอกจากจะได้ชมหมีสีน้ำตาลแล้ว ท่านยังจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศความสวยงามของธรรมชาติรอบๆฟาร์มหมีแห่งนี้
เนื่องจากฟาร์มแห่งนี้ตั้งอยู่ในทำเลที่สามารถมองเห็นวิวภูเขาไฟโซวะชินซันและตั้งอยู่ใกล้กับจุดขึ้นกระเช้าอุสุซังเพื่อ
ชมวิวทิวทัศน์และธรรมชาติที่สวยงามบริเวณโดยรอบได้ ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปและให้อาหารหมีตามอัธยาศัย





ฟาร์มหมีสีน้ำตาล

ค่า รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรม **เมนูพิเศษ!! บุปเฟ่ต์ ชาปู (3)**
นำท่านเข้าสู่ที่พัก TOYA HOTEL หรือเทียบเท่า
**** ให้ทุกท่านได้พักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ำแร่ที่คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น ****

วันที่สาม เมืองโนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุทานิ - ซัปโปโร - เนินพระพุทธรเจ้า - มิตซุย เอาท์เล็ต

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม (4)
หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ หุบเขานรกจิโกกุทานิ หรือที่เรียกกันว่า Hell Valley ตั้งอยู่ไม่ไกลจาก แลวบ่อน้ำพุร้อนโนโบริเบทสึ จังหวัดฮอกไกโด น้ำร้อนในลำธารของหุบเขาแห่งนี้ ยังมีแร่ธาตุกำมะถันซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของบ่อน้ำพุร้อนโนโบริเบทสึ รวมถึงที่นี่ยังเป็นจุดกำเนิดของบ่อน้ำพุร้อนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและผิวพรรณของเมืองโนโบริเบทสึที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮอกไกโดอีกด้วย ที่หุบเขาแห่งนี้จะมีภูมิทัศน์เป็นเนินเขา และมีทางเดินเรียบเนินเขาไต่ขึ้นไป ระหว่างทางที่เดิน จะเห็นบ่อน้ำพุร้อน ทั้งบ่อเล็กและบ่อใหญ่ตามทางเป็นระยะ โดยจุดแรกที่เห็น คือ บ่อโอยูนูมะ ซึ่งบ่อนี้เป็นบ่อน้ำพุร้อนกำมะถัน อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส และน้ำที่ไหลออกจากบ่อโอยูนูมะ กลายเป็นลำธารที่ชื่อว่า โอยูนูมะกาวา และไหลผ่านเป็นแม่น้ำกว่าหลายร้อยเมตร นอกจากบ่อน้ำพุร้อนแล้วที่หุบเขาแห่งนี้ ยังมีบ่อโคลนเดือด ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการระเบิดของภูเขาไฟ ทำให้ที่แห่งนี้มีลักษณะคล้ายกระทะทองแดง ซึ่งจะมีควันพวยพุ่งออกมาอยู่ตลอดเวลา จากใต้ดิน ทำให้ที่นี่ถูกเรียกว่าเป็น หุบเขานรก



หุบเขานรกจิโกกุทานิ





เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (5)

หลังรับประทานอาหารเที่ยง นำท่านเดินทางเข้าชม **เนินพระพุทธรเจ้า** ตั้งอยู่ท่ามกลางความเงียบสงบของ สุสาน Makomanai Takino ที่เมืองซัปโปโร ทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่น เป็นผลงานการสร้างชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งของ ทาดาโอะ อันโดะ (Tadao Ando) สถาปนิกชื่อดังชาวญี่ปุ่น โดยมีลักษณะเป็นเนินเขาล้อมรอบรูปปั้นพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตรและมีน้ำหนัก 1500 ตัน ตั้งตระหง่านอยู่กลางเนินเขาที่ล้อมรอบด้วยความเขียวขจีในช่วงฤดูใบไม้ผลิ หรือสีม่วงสดใสของดอกลาเวนเดอร์กว่า 150,000 ต้น ในช่วงฤดูร้อนที่มองแล้วเพลินตา หรือฤดูใบไม้ร่วง ใบไม้ที่เปลี่ยนสีจะแต่งเติมพื้นที่ให้มีความสวยงามแบบอบอุ่นล้อมรอบไปด้วยสีส้ม ทั้งแดง ส้ม เหลือง ให้บรรยากาศโรแมนติก และเมื่อถึงฤดูหนาว เนินเขาแห่งนี้จะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลนราวกับอยู่ในดินแดนแห่งเทพนิยาย ให้ท่านได้ชื่นชมกับบรรยากาศและไหว้สักการะขอพรตามอัธยาศัย



เนินพระพุทธรเจ้า
Hill Of Buddha

ระยะเวลาการบานของดอกไม้การเปลี่ยนสีของใบไม้และการตกของหิมะ ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ ระยะเวลา และสภาพอากาศ

พอสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ **มิตซูชิ เอาท์เล็ต ซัปโปโร** เป็น Outlet ที่มีร้านค้าต่างๆที่ลดราคามากที่สุด ญี่ปุ่นและมีขนาดใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด โดยสินค้าที่นี่จะจำหน่ายในราคาลด 30% - 70% จากราคาปกติ มีศูนย์มีทั้งแบรนด์ภายในประเทศรวมไปถึงแบรนด์ต่างประเทศดังๆอีกเพียง ซึ่งภายในห้างมีร้านค้าแบรนด์ต่างๆกว่า 128 ร้าน รวมถึงร้านค้าปลอดภาษี ร้านอาหารและลานกิจกรรม โดยให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย



MITSUI OUTLET SAPPORO





- คำ** อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัยาศัย
- นำท่านเข้าสู่ที่พัก** REMBRANDT STYLE SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
- วันที่สี่** ศาลเจ้าฮอกไกโด – Duty Free – คลองโอดารุ - ถนนซาโกมาจิ - หอนาฬิกาไอน้ำ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนช้อปปิ้งทานุกิโคจิ – ย่านช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
- เช้า** รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม (6)
- หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อเต็มว่า “ศาลเจ้าฮอกไกโดจิงกู (Hokkaido-jingu Shrine)” เป็นศาลเจ้าของศาสนาพุทธนิกายชินโตที่มีความเก่าแก่แห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด ภายในศาลเจ้าแห่งนี้ ได้มีการอัญเชิญองค์เทพมาประทับมากถึง 4 องค์ เหมาะสำหรับท่านที่ชอบไหว้พระ ขอพร และ อีกสิ่งที่ทำให้ศาลเจ้าแห่งนี้มีความร่มเย็นและบรรยากาศที่เย็นสบาย เพราะเวลาที่ตั้งของศาลเจ้าแห่งนี้ ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาทั้งสามด้าน วัดแห่งนี้มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นมาตั้งแต่ในอดีต จึงทำให้วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในการการปิดเป่ารังควาญ ประกอบพิธีสมรส หรือการเฉลิมฉลองขอพรเทพเจ้าในวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันเซ็ตสึบุน วันคริสมาสต์ และวันขึ้นปีใหม่ ภายในศาลเจ้าท่านจะสามารถรับตราประทับสีแดงเพื่อเป็นที่ระลึกในการมาไหว้พระขอพรที่ศาลเจ้า และยังมี หินชะชะระะ ซึ่งหินก้อนใหญ่ก้อนนี้ เกิดจากก้อนกรวดที่ใช้เวลานานหลายปีทับถมกัน หินก้อนเล็กๆ รวมตัวกันกลายเป็นหินก้อนใหญ่ จึงทำให้หินก้อนนี้ได้รับการกำหนดให้เป็นสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติที่ได้รับการสงวนตามกฎหมาย และชมอนุสาวรีย์ทองแดงของชิมะ โยชิทาเกะหรือ “บิดาแห่งเกาะฮอกไกโด” ให้ท่านได้เดินเยี่ยมชมและไหว้พระกันตามอัยาศัย



- เที่ยง** จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ DUTY FREE ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี เครื่องสำอาง ของใช้ รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษ!! เซ็ตปลาฮอกเกะ(7)**
- หลังจากรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางไปที่ เมืองโอดารุ เพื่อพาท่านสู่ คลองโอดารุ คลองที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองโอดารุ โดยบริเวณรอบๆคลอง มีโกดังเก่าที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นร้านอาหารและร้านของที่ระลึก ร้านค้า ตั้งเรียงรายอยู่ทั้ง 2 ข้างทางเรียบคลอง พร้อมบรรยากาศสุดโรแมนติก โดยในตอนกลางวันบางครั้งจะมีศิลปินมาแสดงผลงานศิลปะต่างๆให้ได้ชม





คลองโอตารุ

จากนั้นให้ท่านอิสระเดินเที่ยวชม ถนนซาโกมาจิ ตั้งอยู่บริเวณคลองโอตารุ มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นถนนที่เหมาะสมสำหรับสายช้อปปิ้ง ทั้งของใช้ ของฝาก ไปจนถึงของกินทั้งของหวานและของขบเคี้ยวมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ และที่พลาดไม่ได้ที่ต้องลองเลย เมื่อมาที่ถนนแห่งนี้ก็คือ ร้าน เลอทาโอะ ร้านชีสเค้กชื่อดังที่ขายอยู่ที่ประเทศไทยเช่นกัน แต่ต้นตำหรับมาจากโอตารุนี้เอง หลังจากเดินเพลิดเพลินที่ถนนซาโกมาจิแล้ว



ถนนซาโกมาจิ & หอนาฬิกาไอน้ำ

ระหว่างทางเดินไปยังพิพิธภัณฑสถานกลางแจ้งให้ท่านได้ชม หอนาฬิกาไอน้ำ ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าพิพิธภัณฑสถาน เป็นหอนาฬิกาขนาดใหญ่ที่รัฐบาลแคนาดามอบให้เป็นของขวัญแก่ประเทศญี่ปุ่น หอนาฬิกาแห่งนี้ ถูกตั้งเวลาให้ส่งเสียงออกมาทุกๆ 15 นาที และพ่นไอน้ำออกมาทุกๆ ชั่วโมง เหมือนเป็นจุดเช็คอินอีก 1 จุดของเมืองแห่งนี้ที่พลาดไม่ได้ จากนั้นให้ท่านได้ชม **พิพิธภัณฑสถานกลางแจ้ง** ด้านในของพิพิธภัณฑสถานมีพื้นที่กว้าง เป็นพิพิธภัณฑสถานที่มีเสน่ห์และเอกลักษณ์มากที่สุดอีกแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในอาคารอิฐเก่าแก่สูง 3 ชั้น ที่เดิมเคยเป็นโกดังเก่าแต่ถูกปรับปรุงจนกลายมาเป็นพิพิธภัณฑสถาน ภายในเป็นสถานที่เก็บคอลเลกชันกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ที่มีทั้งงานโบราณและงานร่วมสมัยใหม่ของยุโรป ญี่ปุ่น เก็บสะสมอยู่มากมาย มีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ นอกจากนี้ด้านในยังมีช่วงที่ เปิดโอกาสให้ผู้เยี่ยมชมสามารถทำกลางแจ้งของตัวเองได้ ทั้งเลือกรูปแบบและการเลือกเมล็ดพืช เพื่อสร้างผลงานของตัวเองที่มีขึ้นเดียวในโลก และยังมีร้านค้าสำหรับขายกลางแจ้งเพื่อซื้อเป็นของขวัญ ของที่ระลึกได้อีกด้วย





พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

พอสมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ถนนช้อปปิ้งทานุกิโคจิ เป็นถนนช้อปปิ้งที่ตั้งอยู่แทบจะใจกลางเมือง Sapporo โดยมีร้านค้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ร้านเกม และโรงแรม รวมกันมากกว่า 200 เรียงรายยาวตั้งแต่ทิศตะวันตกยันทิศตะวันออกยาวถึง 1 กิโลเมตร และยังมีบันไดเลื่อนลงไปทางเดินใต้ดินอีกด้วย ซึ่งทางเดินใต้ดินก็ยังมีร้านค้า ร้านอาหารอีกมากมายด้วยเช่นกัน ถนนช้อปปิ้งแห่งนี้เป็นที่ที่มีหลังคาแทบจะตลอดทาง ดังนั้นแล้วไม่ว่าจะฝนตก หิมะตก หรือแดดแรง ก็ยังสามารถเดินช้อปปิ้งที่ถนนแห่งนี้ได้เหมือนเดิม ให้ความท่านได้เดินช้อปปิ้งตามอัธยาศัย



ถนนช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

ก่อนจะเดินทางช้อปปิ้งกันต่อที่ ย่านช้อปปิ้งชูชุกิโนะ เป็นย่านช้อปปิ้งและบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองและตั้งอยู่บริเวณรอบๆสถานีรถไฟใต้ดินชูชุกิโนะ อยู่ถัดไปไม่ไกลจากสวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ย่านนี้เป็นที่นิยมของทั้งคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว ย่านนี้เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย ทั้งสินค้าแฟชั่น สินค้าแบรนด์เนม ของฝาก ของที่ระลึก และสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ รวมถึงสถานบันเทิงยามค่ำคืน ทั้งผับ บาร์ คาราโอเกะ มากกว่า 4,000 ร้านตามตอกชอกชอย โดยย่านนี้ถือเป็นย่านที่คึกคักที่สุดของเมืองซัปโปโร โดยเฉพาะในยามค่ำคืนที่ตึกที่ตั้งอยู่ในย่านนี้จะมีการเปิดไฟ และป้ายโฆษณาหลากสีสัน อีกด้วย ให้ความท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่า

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก REMBRANDT STYLE SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า





วันที่ทำ สนามบินชิโตเสะ- สนามบินดอนเมือง
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม (8)
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทาง สู่สนามบินชิโตเสะ เตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเทพฯ
มีบริการอาหารเช็ดบนเครื่องบินน้ำดื่ม (9)
11.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ621
17.40 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพด้วยความประทับใจ



Check in Japan

CXJCTS1




ออกโกโด โนโบริเบทสึ โอตารุ 5วัน 3คืน
เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ บิน XJ







อัตราค่าบริการ		
วันที่เดินทาง	ห้องเตียงคู่ นอน 2-3 ท่าน เด็กมีเตียงพัก 3 ท่าน	พักเดี่ยว
ตุลาคม 2568		
31 ต.ค. - 04 พ.ย. 2568	33,899 บาท	8,900 บาท
พฤศจิกายน 2568		
07 - 11 พฤศจิกายน 2568	34,899 บาท	8,900 บาท
14 - 18 พฤศจิกายน 2568	34,899 บาท	8,900 บาท
21 - 25 พฤศจิกายน 2568	35,899 บาท	8,900 บาท
28 พ.ย - 02 ธ.ค. 2568	36,899 บาท	8,900 บาท
ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ (Infant) = 9,900.-		

 <p>เงื่อนไขเกี่ยวกับห้องพัก และรูปแบบของเตียง</p>	<p>กรณีต้องการพักห้องละ 3 ท่าน ทางโรงแรมจะทำการเสริมเตียงให้เท่านั้น นโยบายการเสริมเตียงจะขึ้นอยู่กับโรงแรมนั้นๆ (บางโรงแรมใช้เตียงเดี่ยว บางโรงแรมใช้ฟูกในการเสริมเตียง) และบางครั้งเมื่อเตียงเสริมเต็ม ทางผู้จัดจะปรับเป็นห้องสำหรับพัก 1 ท่าน 1 ห้อง และ 2 ท่านอีก 1 ห้อง</p>
	<p>กรณีต้องการพัก 2 ท่าน และต้องการเตียงใหญ่ 1 เตียง มาตรฐานโรงแรมประเทศญี่ปุ่นอาจมีห้องประเภทนี้ไม่มาก ทางผู้จัดจะทำการแจ้งขอตามต้องการให้ก่อนเป็นลำดับแรก อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับห้องว่างของโรงแรมที่จัดให้ ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในงานจัดเป็นห้องสองเตียง (Twin bed-เตียงคู่) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า</p>
 <p>พัก 3 ท่าน</p>	 <p>เตียงใหญ่</p>

ราคาทัวร์ไม่รวมค่าทิปโถก่อดินและคนขับรถ
ท่านละ 2,000 บาท ตลอดการเดินทาง

รายการท่องเที่ยวนี้ อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับสถานที่ท่องเที่ยว ได้ตามความเหมาะสม
อันเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่นสภาพอากาศ และความล่าช้าของเที่ยวบิน
และอื่นๆ โดยบริษัทฯ ผู้จัด จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อย่าลืม

อ่านเพื่อทำความเข้าใจเงื่อนไขการจองทัวร์





Air Asia SEAT MAP AIRBUS A330 337 SEATS **Check In SEAT MAP JAPAN**

PREMIUM FLATBED
ที่นั่งพิเศษขนาดกว้าง ขนาดระยะห่างระหว่างที่นั่ง 59 นิ้ว และกว้าง 19 นิ้ว เป็นที่นั่งพิเศษที่สามารถปรับเอนนอนได้
ราคาแตกต่างกันไป ในแต่ละเที่ยวบิน
กรุณาสอบถามราคาและที่นั่งว่างกับเจ้าหน้าที่ก่อน



PREMIUM FLATBED

QUITE ZONE
ที่นั่งปลอดเสียง สำหรับผู้โดยสารอายุ 12 ปีขึ้นไป
ภายในโซน จะแบ่งเป็น **HOT SEAT** และ **STANDARD SEAT**



QUITE ZONE

HOT SEAT
ที่นั่งแถวแรกของแต่ละโซน
**ยกเว้น แถวแรกใน Quite Zone
1,900.-
/ท่าน/เที่ยวบิน



HOT SEAT

น้ำหนักกระเป๋า
เพิ่มน้ำหนักกระเป๋า 5 KG.
เพิ่มน้ำหนักกระเป๋า 10 KG.
เพิ่มน้ำหนักกระเป๋า 20 KG.

ราคาเพิ่มน้ำหนักกระเป๋า
โตเกียว NRT / โอซาก้า KIX / ฮอกไกโด CTS / นาโงย่า NGO
990.- / เที่ยวบิน
1,290.- / เที่ยวบิน
2,590.- / เที่ยวบิน

ราคาแต่ละเที่ยวบิน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสายการบิน หากต้องการอัปเดตที่นั่ง หรือเพิ่มน้ำหนักกระเป๋า รบกวนสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง
กรุณาแจ้งล่วงหน้าภายใน 7 วันทำการ เวลา 9.00-17.00 น.**





POCKET WIFI

พกเครื่องเดียวเที่ยวเพลิน
แพ็คเกจฮิต สำหรับใช้งาน ในประเทศญี่ปุ่น

Unlimited Offer

ใช้ปริมาณความเร็วได้
UNLIMITED
รายวัน **200.-**
รายเดือน **3,700.-**

รองรับ 4 เครือข่ายชั้นนำ
ของประเทศญี่ปุ่น

Check In Pocket Wifi JAPAN

แจ้งก่อนเดินทาง 5 วันทำการ

ขั้นตอนในการรับตัวเครื่อง

- รับที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 2 ประตู 2 เจ้าหน้าที่ แสดงใบภายใน ช่วงเวลา 15.00-23.00น.
- การจัดส่งตัวเครื่อง บริการจัดส่งและรับคืน ในเขตกทม ชั้นใน
- **ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม**
- หากอยู่นอกเขต หรือต่างจังหวัดมีบริการจัดส่งทางพัสดุ ตัวเครื่อง จะถึงลูกค้าก่อนเดินทาง 1-2 วัน
- **เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด****

ขั้นตอนในการส่งคืนตัวเครื่อง

- สามารถคืนเครื่องกับเจ้าหน้าที่ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 2 ประตู 2 เท่านั้น (ภายในเวลา 15.00-23.00น.)
- กรณีไม่สามารถคืนเครื่องได้ในเวลาที่กำหนด กรุณาจัดส่งเครื่องคืนให้กับบริษัทตามที่อยู่ ภายใน 1 วันหลังสิ้นสุดการใช้งาน (ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งด้วยตนเอง)

ที่อยู่บริษัทสำหรับคืนเครื่อง WIFI
BANGKOK SAMURAI CO.,LTD. 73/7 SOI
RUAMRUDEE2,LUMPINI,
PATUMWAN,BASNGKOK 10330

****การใช้งานอินเทอร์เน็ตปริมาณมากต่อวัน กรณีใช้แพ็คเกจจำกัดอินเทอร์เน็ต เนื่องจากนโยบาย FUP (Fair Usage Policy) ของผู้ให้บริการเครือข่าย ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มีโอกาสถูกลดความเร็วลง อยู่ที่ประมาณ 8-10 GB/วัน**





✔ อัตราค่าบริการรวม (ญี่ปุ่น)

- ✔ ค่าตัวเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นที่ศนาจร (ต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
- ✔ ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง
- ✔ **ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. (1 ชิ้น/ท่าน)** โหลดใต้ท้องเครื่องบิน และสำหรับถือขึ้นเครื่อง 7 กก.
- ✔ บริการน้ำดื่มวันละ 1ขวด
- ✔ ค่าที่พักตามระบุในรายการ
- ✔ ค่าอาหารตามรายการระบุ
- ✔ ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
- ✔ ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญเส้นทางนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
- ✔ ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- ✔ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (คำนวณจากค่าบริการเท่านั้น)

✘ อัตราค่าบริการไม่รวม

- ✘ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าช้อปปิ้ง, มินิบาร์ในห้องพัก, รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ
- ✘ ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
- ✘ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 2,000 บาท (เด็กชำระค่าทิป เท่ากับผู้ใหญ่)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ

📄 เชื้อนไขในการจอง และชำระเงิน

ชำระมัดจำในวันที่จองที่นั่งละ **15,000 บาท** พร้อมหนังสือเดินทาง (หรือสำเนา) ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง






กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ค่าทัวร์ทั้งเต็มจำนวนหรือบางส่วน ในกรณีที่ท่านจองแล้วยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง








ข้อควรทราบ

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีดังต่อไปนี้

-  หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อกวน, การปิดด่าน, ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ทำนดถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
-  หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
-  หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
-  ตัวเครื่องบินเป็นตัวราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้
-  เนื่องจากตัวเครื่องบินเป็นตัวแบบหมู่คณะระบบจะทำการ Random ไม่สามารถเลือกที่นั่งได้ ท่านอาจจะไม่ได้ที่นั่งติดกัน แต่สามารถแจ้งความต้องการต่อที่หน้าเคาน์เตอร์สายการบินเท่านั้น

เงื่อนไขการยกเลิก

-  ยกเลิกก่อนเดินทาง 45 วันขึ้นไป ผู้จัดจะคืนค่ามัดจำให้เต็มจำนวน โดยอาจมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงไม่สามารถคืนได้ ยกเว้นทัวร์ที่เดินทางตรงวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ จะต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 60 วันขึ้นไป
-  ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 45 วันก่อนวันเดินทาง ผู้จัดจะไม่คืนเงินมัดจำค่าทัวร์ และหรือ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าบัตรโดยสาร ค่าโรงแรม ค่าจอร์จอาหาร หรืออื่นๆ
-  ยกเลิกการเดินทาง หลังจากกรู๊ปเต็มหรือปิดการขายแล้ว ผู้จัดจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าบัตรโดยสาร ค่าโรงแรม, ค่าจอร์จอาหาร, ค่าเสียโอกาสในการขาย และอื่นๆ

การแจ้งยกเลิกการเดินทาง, เลื่อนวันเดินทาง, หรือไม่เดินทางในวันเดินทางที่ทำการจองไว้ ผู้จัดถือเป็นการยกเลิกทั้งสิ้น

หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุหนังสือเดินทางของท่าน เหลือไม่ถึง และไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้

หากท่านไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย โปรดสอบถามเงื่อนไข การเดินทางและ เงื่อนไขวีซ่า

